



ที่ บร ๐๐๑๙/๑๒๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
๑๑๕๙ เขาคระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
๓๑๐๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
เรียน พัฒนาการอำเภอกระสัง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง บร ๐๗๑๙/๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอรับเงิน
ค่าเช่าบ้าน ของนางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน พัฒนาการอำเภอกระสัง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ของนางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน
พัฒนาการอำเภอกระสัง เรียบร้อยแล้ว และขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
ที่ ๕ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อแจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบและดำเนินการตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางรัชณี สาระวิถี)
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๑๒ (มท) ๓๗๑๕๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun_buriram@cdd.mail.go.th

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ ๕ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับค่าเช่าบ้าน

นางเพ็ญศรี โพธิ์เงิน พัฒนาการอำเภอกระสัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ยื่นคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) ตามสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งข้าราชการผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

๑. นางสาวนรศรณีย์ ด่วนทับรัมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ
๒. นายศิรณ ศีลาสาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นางสาวรุ่งตะวัน ประดับดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นกรรมการ

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น อย่างเคร่งครัด โดยมีสาระในการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ให้ตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อบ้านหรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน วงเงินเช่าซื้อบ้านหรือวงเงินกู้ เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และวันเริ่มต้นการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน
๒. เมื่อตรวจสอบได้ข้อเท็จจริงประการใด ให้สรุปความเห็นและจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางรัชณี สาระวิถิ)
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์